



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอนามัย กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๘๗๗

ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๒/๑๐๑๒

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมอนามัย

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อธิบดีทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ด้วยกรมอนามัย จะดำเนินการรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมอนามัย จำนวน ๑๕ ตำแหน่ง โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

ในการนี้ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจ และประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมอนามัย จัดส่งเอกสารการสมัครตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครฯ โดยส่งไฟล์เอกสาร (บันทึกเป็นไฟล์ PDF) พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน ๖ เดือน) ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ suputtra.m@anamai.mail.go.th และส่งเอกสารต้นฉบับ จำนวน ๑ ชุด และสำเนา จำนวน ๑๑ ชุด พร้อมหนังสือนำส่งจากหน่วยงานไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย ได้ ๒ วิธี

(๑) ยื่นด้วยตนเอง ให้ยื่นเอกสารการสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย อาคาร ๔ ชั้น ๓ เลขที่ ๘๘/๒๒ หมู่ ๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (ภายในวันปิดรับสมัคร)

(๒) ยื่นทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) และบริษัทขนส่งเอกชน โดยเจ้าหน้าที่ของเรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อาคาร ๔ ชั้น ๓ เลขที่ ๘๘/๒๒ หมู่ ๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐ (วงเล็บมุมของด้านล่างขวามือว่า “สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ระดับเชี่ยวชาญ”) สำหรับการจัดส่งเอกสารการสมัคร ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครให้จัดส่งทางไปรษณีย์ได้ โดยจะต้องประทับตราวันที่ไปรษณีย์ต้นทาง ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น หากพ้นกำหนดดังกล่าว คณะกรรมการประเมินบุคคลฯ จะไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจสมัครสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๔๘๗๗ สามารถดาวน์โหลดประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ และใบสมัครคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย <https://person.anamai.moph.go.th> และ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



<https://moph.cc/HHJSQRNM1>

(นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)  
อธิบดีกรมอนามัย